



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งเลขที่และสังกัดเดิมที่ครองอยู่ ตามบัญชีรายชื่อสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ประกอบกับประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ๒๙๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

บัดนี้ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้โปรดพิจารณา คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่ง เลขที่และสังกัดเดิมที่ครองอยู่ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๒ ราย พร้อมเค้าโครงเรื่องผลงานที่ส่งประเมิน รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ในการนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินจัดทำรายละเอียดเอกสารผลงานประกอบการประเมินฯ จำนวน ๕ เล่ม (ฉบับจริง ๑ เล่ม และสำเนา ๔ เล่ม) และต้องเป็นผลงานที่ได้นำเสนอเค้าโครงเรื่อง ต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไว้แล้ว ตามจำนวนและเงื่อนไขที่ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนด โดยส่งผลงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หากละเอียดเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในกำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือกสมัครใจยินยอมไม่ประสงค์เข้ารับการประเมินดังกล่าว

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเค้าโครงเรื่องของผลงาน สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ปฏิบัติ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) ได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ท. www.pacc.go.th หรือขอดูรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. อนึ่ง หากมีผู้ใดประสงค์ ทักท้วงผลงาน และข้อเสนอแนวคิดของผู้ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ขอให้แจ้งถึงสำนักงาน ป.ป.ท. ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป และหากพบว่าข้อทักท้วงมีมูล จะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ต่อไป แต่ถ้าตรวจสอบแล้ว มีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ผู้ทักท้วงจะถูกดำเนินการตามที่เห็นสมควร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พันตำรวจโท

(วันพ สมจินตนากุล)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(แบบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ขอรับ การประเมิน	ผลงานที่ผ่านมา จำนวน ๒ เรื่อง	ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ	สัดส่วนของผลงาน		ผลงานที่แสดงถึงแนวความคิดพัฒนา จำนวน ๑ เรื่อง
					สัดส่วน เฉพาะตน	ผู้ร่วมดำเนินการ	
๑	นางสาวรัชนิภา วรรณ พาพันธ์รุ่งเรือง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๘๘ กลุ่มงานปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ ๒ สำนักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ เขต ๑	๑. การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน กรณี นายช่างรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิงน้อย ทำการรังวัดที่ดินและจำลองรูปแบบแหล่งวางโฉนดที่ดินเป็นเท็จ ๒. การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน กรณี คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และโภชนาการ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑๕ มี.ค. ๖๐ - ๒๕ ก.ค. ๖๑ (๑ปี ๔เดือน ๑๐ วัน)	๙๐%	จำเอบรรจบ ทั้งหมด ๑๐%	การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
			๑๐๐%	ไม่มี			

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ขอรับ การประเมิน	ผลงานที่ผ่านมา จำนวน ๒ เรื่อง	ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ	สัดส่วนของผลงาน		ผลงานที่แสดงถึงแนวคิดพัฒนางาน จำนวน ๑ เรื่อง
					สัดส่วน เฉพาะตน	สัดส่วนของ ผู้ร่วมดำเนินการ	
๒	นางสาวโสมภา สีทาฮาด	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๑๕ กลุ่มงานปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ ๑ สำนักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ เขต ๔	๑.การได้ส่วนข้อเท็จจริงตามคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ ๕๖๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กรณี กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไป ตามระเบียบพัสดุ กรณี เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำเข้าสู่พื้นที่ ทางการเกษตรที่ประสบภัยพิบัติ กรณี ฉุกเฉินเหตุภาวะ ฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๕๕ ในพื้นที่ตำบลกุดคินสี อำเภอ นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	๗ พ.ย.๖๑ - ๑๐ ต.ค.๖๒	๗๐%	๑. นายสวัสดิ์ นายสมเฝิน ๑๐% ๒. นายสันติ ต้นคชสาร ๑๐% ๓. พ.จ.อ. ยงยุทธ พิมพ์ดี ๑๐%	การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ตามแผนบูรณาการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ
			๒.การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณี กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยกฎหมาย เข้าไปบุกรุกที่ดินของนายหลายแนวเขต ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เหตุเกิดที่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	๑๐ ส.ค.๖๐ - ๒๕ ก.ค.๖๒	๑๐๐%	ไม่มี	

จำนวน ๒ ราย